



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เทศกาลปีใหม่2563 สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์ไทยโพสต์ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้นำสถิติการบาดเจ็บและสูญเสียทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อศึกษารายละเอียดว่ามีสาเหตุจากอะไร แม้ปีนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยลงแต่ก็ยังไม่สบายใจ และหวังว่าเทศกาลหลังจากนี้จะสามารถลดตัวเลขลงอีก การตั้งชื่อ 7 วันอันตราย อยากให้เปลี่ยนเป็น 7 วันแห่งเทศกาลความสุข เพื่อให้ทุกคนคิดถึงแต่ความสุขและจรรจา</p> <p>นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดเผย สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ของการรณรงค์ (27 ธ.ค.62-1 ม.ค.63) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,076 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,160 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา</p> <p>ด้านนายวิฑูรย์ สุขทรงจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผย สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 6 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,049 คดี แยกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 8,894 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.29 คดีขับรถ 140 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.55 คดี ขับขี่/แข่งรถ 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.01 คดีขับรถประมาท 14 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.15 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และ มหาสารคาม กรมคุมประพฤติจะตรวจสอบประวัติผู้กระทำผิดทุกราย หากพบกระทำผิดซ้ำในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จะส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง 3 วัน และให้ทำงานบริการสังคม อาทิ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในรพ. เยี่ยมชมห้องดับจิต การช่วยเหลืองานในรพ. นอกจากนี้ สำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา จะส่งต่อให้สธ.ดำเนินการ เพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วซ้ำตามสถานพยาบาล ตามแนวทางมาแล้วซ้ำส่งบำบัดต่อไป</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน -เสนอข่าว ดร.แดนเนील เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้</p> <p>ด้านผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณที่ให้เข้าพบ โดยยินดีที่ทราบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ลดลงกว่า 17% หากเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกล่าวว่า การติดตั้ง ABS เป็น 1 ในมาตรการที่ได้ผลต่อการลดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่สำคัญ เชื่อมโยงภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีไทย จะสามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในโอกาสนี้ยังได้กล่าวเชิญตัวแทนระดับสูงของไทยไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเดือนก.พ.63</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ มติชน สปริงนิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมนี้เป็นต้นไป สธ. จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แผนไทย (อาคารเรือนไทย) กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน "กัญชาทางการแพทย์แผนไทย" "Dr.Ganja in TTM" ทางสมาร์ตโฟนระบบแอนดรอยด์ หรือเดินทางไปรับบริการด้วยตนเอง จะมีการซักประวัติ และมีแพทย์แผนไทยเป็นผู้ส่งจ่ายยาและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ป่วยควรมารักษาด้วยตนเอง การให้ญาติมารับยาแทนจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และควรนำยาที่ใช้ประจำติดตัวมาด้วยในวันที่มารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2590-2606, 0-2591-1964 นอกจากนี้ยังเพิ่มเวลาการให้บริการที่ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ สอบถามที่ โทร 0-3721-1289, 0-3721-6164 และ 08-5391-2255 และเปิดบริการเพิ่มที่สถาบันบาราศนราดูร คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. ขอรับคำปรึกษาได้ที่งานแนะแนว ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามขั้นตอนการรับบริการ โทร 0-2590-3737</p>	-
<p>ข่าวรมช.สธ.</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์คั่นปากอยากเล่า</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอว่า บรรยากาศงานทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลทุกคนสดชื่นแจ่มใส ครม.พร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าไทยสีเหลืองมาร่วมตักบาตร ที่เห็นจะอารมณ์ดีต้อนรับปีใหม่เป็นพิเศษ ก็คือ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ใส่เสื้อสีเหลืองเข้าธัมมาร่วมตักบาตร รมต. เห็นนักข่าวกำลังถ่ายภาพเซลฟี อดใจไม่ไหว มาเป็นช่างภาพจำเป็นให้สื่อมวลชนแทน ได้ภาพถ่ายสวยๆ ออกมาสมใจทั้งคนถ่ายและคนถูกถ่าย</p>	
<p>สิทธิพิเศษ อสม. ปี 2563 สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ อี๊ด เทอร์โบดับเครื่องชน , เว็บไซต์คมชัดลึก , pptv, ไทยรัฐ, เว็บไซต์บางกอกบิชนิวส์ , มติชนออนไลน์ ,thaigov</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ให้กำลังใจ อสม. ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ว่า อสม.ทั่วประเทศ 1,040,000 คน เป็นเครือข่ายจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. สธ.มีนโยบายเพิ่มศักยภาพและให้ขวัญกำลังใจอสม.ทั่วประเทศ ในปีใหม่ 63 จำนวน 2 เรื่อง คือ ให้สิทธิห้องพิเศษในรพ.สังกัดสธ.สำหรับอสม.ที่ป่วยและนอนรักษาตัว และสิทธิการทำฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นหลักประกันให้ทายาทเมื่อเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับสมัคร โดยอสม.ที่สนใจยื่นความประสงค์ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลการปฏิบัติงาน</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 สื่อที่นำเสนอ : มติชน ข่าวสด</p> <p>-เสนอ การประชุมสภาวันที่ 8-9 ม.ค.63 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท กมธ.มีมติปรับลดจากหน่วยงานต่างๆ รวม 16,231 ล้านบาท และจัดสรรคืนให้ส่วนราชการที่กรม.เสนอ ตามความจำเป็น รวม 13,177 ล้านบาท และจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาล องค์การอิสระ ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ รวม 3,053 ล้านบาท กระทรวงที่ถูกปรับลดงบสูงสุด 5 อันดับ คือ 1.กลาโหม ปรับลด 1,518 ล้านบาท 2.สาธารณสุข 1,318 ล้านบาท 3.การอุดมศึกษาฯ 1,147 ล้านบาท 4.เกษตรฯ 933 ล้านบาท และ 5.ศึกษาธิการ 909 ล้านบาท</p>	
<p>กรม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงเครื่องกำเนิดรังสี สื่อที่นำเสนอ : มติชน ข่าวสด สยามรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ที่ต้องแจ้งการมีไว้ครอบครองหรือใช้ 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ตามที่สธ.เสนอ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้เพิ่มระบบการแจ้งการครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีจากเดิมที่มีแต่ระบบอนุญาต เพราะการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในการขออนุญาตเป็นภาระแก่ผู้ดำเนินการ ที่ออกแบบมาเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และเพื่อใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น ร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยลดภาระและทำให้การดำเนินการมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน โดยเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง เช่น 1.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 2.เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 3.เครื่องเอกซเรย์เต้านม 4.เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 5.รถเอกซเรย์ 6.เครื่องเอกซเรย์สัตว์ เป็นต้น การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องต้องทำก่อนการใช้งานครั้งแรกต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้</p>	
<p>โรคซึมเศร้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์กระปุก, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, INN</p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายและมีคนผูกคอตายเสียชีวิต ในห้องเช่า ตรวจสอบพบว่า น.ส.นิตยา ดาวลอย อายุ 70 ปี ป่วยโรคซึมเศร้า ก่อเหตุปีบคอ น้องสาว คือ น.ส.กฤษณา ดาวลอย อายุ 68 ปี ซึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์ อาการสาหัส ก่อนผูกคอตายเองตาม</p> <p>ด้านนายวิจิตร ดาวลอย หรือป้อม อายุ 57 ปี น้องชายของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุได้ทะเลาะกับพี่สาวคนโตเรื่องปัญหาของครอบครัว ก่อนเดินออกไป มีเพียงพี่สาวอยู่กันสองคน เมื่อกลับมาบ้านพบเหตุการณ์จึงรีบโทรแจ้งตำรวจและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแต่พี่สาวคนโตเสียชีวิต ส่วนพี่สาวคนรอดแต่อาการสาหัส</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้งเหตุ มีพระผูกคอตายในกุฏิชาวชั้น 2 ภายในวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สาเหตุคาดว่า เป็นโรคซึมเศร้า รักษามานาน และต้องไปรับยาที่รพ.หนองฉางเป็นประจำ และช่วงหลังมาผู้ตายได้ไปเรียนนันทกรรม และสอบไม่ได้ในปี นี้ ทำให้ผู้ตายเกิดความเครียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอบทความ ล้อมคอกโรคซึมเศร้า ปฏิบัติการพิทักษ์สุขภาพคนไทยสู่เพศฆาตเจียบ ลดตายปีหนุ้ต่อหนุ้ 2563 โดยทีมข่าวสาธารณสุข กล่าวว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เล่าว่า สธ.เห็นถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคซึมเศร้าที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย โดยกรมสุขภาพจิตได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาคบคู่กันไปหลายมิติ ดังนี้ 1.รณรงค์สร้างความเข้าใจ 2.ลดการตีตราในสังคม การไปพบจิตแพทย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในปี 63 สธ.จะจัดรณรงค์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยจะไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เน้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เพราะพบตัวเลขกลุ่มเยาวชนมีภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น</p> <p>ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แท้จริงแล้ว ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจมนำไปสู่การฆ่าตัวตายมีประมาณ 4.3 % ของการฆ่าตัวตายเท่านั้น ส่วนโรคทางจิตเวชอื่นๆส่งผลต่อการฆ่าตัวตายไม่เกิน 10 % จากการเก็บข้อมูลทุก 10 ปี พบการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยทางจิตเวชจะอยู่ที่ 6-6.3 ต่อ 1 แสนประชากรต่อปีมาโดยตลอด ดังนั้น ข่าวการฆ่าตัวตายที่เหมือนจะเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีการตื่นตระหนกและให้ความสำคัญกับโรคซึมเศร้ามากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่กรมสุขภาพจิตมีการให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ อย่าย่ำกับผู้ป่วย หรือคนในครอบครัวที่มีคนป่วยโรคซึมเศร้าว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นโรคที่สามารถรักษาได้</p>	
<p>โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีปัจจัยเสี่ยง อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ สูบบุหรี่ ความเครียด โรคอ้วนลงพุง และกรรมพันธุ์ อาการแสดงมีทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มว่า อาการแบบเรื้อรัง เกิดขึ้นจากการสะสมของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด ทำให้มีการตีบแคบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ส่วนอาการแบบเฉียบพลัน อาจมีอาการได้ในขณะทำงาน เล่นกีฬาหรือพักผ่อน หากพบว่ามีอาการบ่งชี้ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันควรรีบไปพบแพทย์ทันที การรักษาโรคทำได้โดย รักษาด้วยยา ขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน และการผ่าตัดเบี่ยงเบนหลอดเลือดหัวใจหรือทำบายพาส</p>	-
<p>โครงการราชทัณฑ์ปันสุข สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงโครงการพระราชดำริ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ว่า จากสถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ พบว่ากว่าร้อยละ 80 มีปัญหาสุขภาพฟันและช่องปาก โดยโรคฟันผุและโรคปริทันต์มีอุบัติการณ์ระดับสูง สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมกราดูแลฟันของผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อมของเรือนจำ ความแออัด และทรัพยากรที่มีจำกัด รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยาก แนวทางและมาตรการในการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง คือ 1.สนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอนทันตสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 2.พัฒนาอสม.ในเรือนจำเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังในการดูแลสุขภาพช่องปาก 3.พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบริบทของเรือนจำ และ 4.เพิ่มการจัดบริการ ส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานตามความจำเป็นในชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในหน่วยบริการสถานพยาบาลเรือนจำ ตั้งเป้าหมายผู้ต้องขังสามารถได้รับบริการมากกว่า 12,000 คน ในเวลา 1 ปี</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังควรยึดหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อย 2 นาที เน้นให้ผู้ต้องขัง รู้ เลือกลง เลียง คือ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและฟัน หลีกเลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคในช่องปาก</p>	-
<p>ทำรากฟันเทียมผู้มีรายได้น้อย สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์thebangkokinsight, เว็บไซต์kapook, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์Mthai, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์JS100, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.พิจารณาของขวัญจากรัฐบาลตามที่ ก.การอุดมศึกษา มีโครงการฝังรากฟันเทียมฟรี 4,000 ราก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.tcels.or.th โดยจะให้บริการใน 36 รพ.ทั่วประเทศ และแจกคู่มือการรักษาแผลเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทย 10,000 คู่มือ 14 รพ.ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่ 6 ม.ค. 63 -เดือนก.พ.นี้ นอกจากนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีนวัตกรรมทำเทียมไดนามิกเอ็กซ์เพรส ผลิตภัณฑ์วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ เตรียมให้บริการผู้พิการ รวมถึงนวัตกรรมเบ้าอ่อนขาเทียมแบบถุงซิลิโคน โดยมีระยะเวลาให้บริการถึงเดือน พ.ค. 2563</p>	-
<p>แรงงานไทยป่วยที่เกาหลี สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้รับหนังสือประสานงานจากก.แรงงานที่ได้รับแจ้งจาก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในการส่งตัวแรงงานไทย 1 ราย ที่ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีกลับประเทศไทย เนื่องจากป่วยมีเลือดคั่งในสมอง ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดจากแพทย์แล้ว แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยได้กลับถึงประเทศไทยวันที่ 30 ธ.ค. 62 สบส.ได้ประสานไปยัง สธ. เพื่อจัดหาเตียงผู้ป่วยและรพ.รองรับ โดย สธ.ประสานรพ.บางพลี เตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใช้สิทธิเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลต่อเนื่องระยะยาวนั้นผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จ.อำนาจเจริญ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอย้ายหน่วยบริการประจำให้กับผู้ป่วยเพื่อกลับไปรักษาต่อที่หน่วยบริการใกล้บ้านแล้ว</p>	
<p>มอก.ของเล่น สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, เว็บไซต์Innnews</p> <p>-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้ดำเนินการปรับแก้ไข มอก.685-2540 สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่น โดยเพิ่มการตรวจสอบหาสารทาเลต ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อให้เนื้อพลาสติกมีความอ่อนตัว ซึ่งหากใช้สารทาเลตที่มีคุณภาพต่ำก็มีโอกาสจะหลุดออกมาและเมื่อสัมผัสโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ สมอ.จึงต้องควบคุมปริมาณสารทาเลตให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายตามมาตรฐานสากล โดยควบคุมปริมาณสารทาเลตสำหรับของเล่นเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และของเล่นที่นำเข้าปากได้ จะต้องไม่เกิน 0.1% โดยมวลน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก่การตรวจสอบหาสาร โลหะหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่นที่มีการสัมผัสโดยตรงให้เข้มข้นขึ้น เช่น ฟิงเกอร์เพนต์ ซึ่งเป็นสีน้ำที่เด็กใช้มือสัมผัสโดยตรง ปริมาณสารตะกั่วต้องไม่เกิน 10 มก./กก. จากเดิมต้องไม่เกิน 90 มล./กก. หรือสารหนูต้องไม่เกิน 10 มล./กก. จากเดิมสูงสุดมีได้ไม่เกิน 25 มล./กก.</p>	
<p>ยาเพนทานิล สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ สายตรวจระวังภัย</p> <p>-เสนอบทความว่า เพนทานิล เป็นยาระงับปวดประสิทธิภาพสูงในกลุ่มโอปิออยด์ ใช้รักษาอาการปวดชนิดรุนแรง โดยอย.บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จัดอยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาตในการใช้และจำหน่าย ประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อจากร้านขายยาได้ ผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออกยาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีใบอนุญาต นำผ่านต้องเสียค่าปรับและระวางโทษจำคุก แต่ทว่าเหล่านักเสพนายามาใช้ผิดประเภท โดยนำไปเสพเป็นสารเสพติดร่วมกับเฮโรอีนและโคเคน</p> <p>-นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการป.ส. อธิบายว่า สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบข้อมูลการจับกุม ตรวจยึด ระบาด หรือพบผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดชนิดนี้ สดช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีระบบเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษาเสพติดของ สธ. ที่ระบุได้ถึงประเภทยาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาใช้ ดังนั้นหากมียาเสพติดชนิดหรือประเภทใหม่ ๆ แพร่ระบาดจะสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว</p>	
<p>คลินิกมลพิษ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุชนันต์ กิตติศุกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่รพ.ตากสิน เปิดทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 13.00-15.30 น.,รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เปิดทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น. และรพ.กลาง เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.30 น. สำนักการแพทย์ได้ทำการผลิตชุดความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 โดยนำเสนอในรูปแบบสื่อ Infographic Video Clip เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง</p>	
<p>สถานประกอบการเสริมสวย สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สนอ.ได้กำหนดให้สถานประกอบการเสริมสวยหรือแต่งผม เป็นกิจการที่ถูกควบคุมตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ผู้ประกอบการต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะตามข้อบัญญัติดังกล่าว ได้กำกับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสถานประกอบการเสริมสวยหรือแต่งผมในพื้นที่ หากพบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะให้มายื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย สถานประกอบการเสริมสวยหรือแต่งผมรายใดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตรวจพบผู้ประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการแก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งให้หยุดดำเนินการได้จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ</p>	